


 



ค ำน ำ 

  คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลและการลดความเหลื่อมล  าด้านดิจิทัลเป็นส าคัญ  
จึงได้ติดตามการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการเน็ต USO 
โดยตลอดอย่างต่อเนื่องตั งแต่เริ่มด าเนินโครงการ รวมถึงส่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอั จฉริยะ  (Smart City) ซึ่ ง เป็น  
หนึ่งในโครงการส าคัญของแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

  คณะกรรมาธิการจึงได้เดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นโครงการ USO พื นที่ห่างไกล โครงการเน็ตประชารัฐ  
และเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  
- วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งภายหลังการเดินทางดังกล่าว 
ได้ เสร็จสิ นลง คณะกรรมาธิการจึงได้จัดท าสรุปผลการเดินทาง 
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ  
และเห็นควรให้เผยแพร่ต่อไป 

 คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี  
จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและผู้ที่ได้น าไปศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง 
รวมทั งขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินทางครั งนี อันเป็นผล 
ให้การด าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 
   พลเอก 

     (อนนัตพร  กาญจนรตัน์) 
                      ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
   วุฒิสภา 



 



บทสรุปผู้บริหาร 

 
พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ

การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
และนายสมชาย  เสียงหลาย กรรมาธิการ คณะเดินทาง ได้เดินทาง
ไป รั บ ฟั ง ข้ อ มู ล และแลก เปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น โ ค ร ง ก า ร  USO  
พ้ืนที่ห่างไกล/โครงการเน็ตประชารัฐ/เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ อ า เภอดอยสะเก็ด  จั งหวัด เชียงใหม่  และอ า เภอแม่ เมาะ  
จังหวัดล าปาง สรุปได้ ดังนี้ 

๑ .  โค ร งกา ร  USO (USO Net) บ้ า น ต ล า ด ใหม่  

(โรงเรียนชลประทานบ้านผาแตก)  

โรงเรียนชลประทานบ้านผาแตก เปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๔๔๕ คน โดยนักเรียนบางส่วน 
จะมาจากพ้ืนที่ห่างไกล เช่น บนภูเขา และอีกส่วนหนึ่งจากพ้ืนที่
หมู่บ้านโดยรอบ โรงเรียน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ได้มีการเปิด 
การเรียนออนไลน์ร่วมด้วยซึ่งในช่วงที่มีการเรียนออนไลน์ได้มีการใช้
บริการของศูนย์ USO Net ในการช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ 
ครูประจ าชั้นในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเนื่องจากมีความ
เสถียรของสัญญาณ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการสอนการใช้งานและการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่จะมา
ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
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โดยในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมามีการใช้งานกว่า ๑,๓๐๐ คน ส่วนใหญ่ 
เป็นการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา  

ประโยชน์ในการใช้งาน  
๑) การสืบค้นข้อมูลและศึกษาหาความรู้ในการเรียน  

การจัดท ารายงาน การใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอและการออกแบบ
การ์ดต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Canva  

๒) ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ใช้ในการสอนพิเศษออนไลน์แทนการเดินทางไปสอน 
ในพ้ืนที่ให้กับกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดนเขต ๕ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส 
ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
ได้ให้การช่วยเหลือและสอนการใช้งานได้เป็นอย่างดี 

๓) ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ใช้ศูนย์ USO เป็นสถานที่ในการ
ฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม 
Canva ไปต่อยอดในการใช้งานได้ เช่น การออกแบบเมนูร้านอาหาร 
การออกแบบป้ายไวนิล เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ 
๑) นอกจากใช้ประโยชน์จากศูนย์ USO Net ในการเรียน

การสอนแล้วต้องรู้จักน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้มากที่สุด   
๒) ควรมีการร่วมมือกันระหว่างกรรมการสถานศึกษา 

และโรงเรียน ในการพัฒนาและน าไปใช้งานให้ เกิดประโยชน์   
และยกระดับให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนที่มาใช้ประโยชน์
จากศูนย์ USO แล้ว มีส่วนเชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้ในการใช้งาน
ให้กับผู้ปกครองให้ทันต่อเทคโนโลยีเพ่ือน าไปใช้งานในการประกอบอาชีพ
หรือหารายได้เพิ่มเติมต่อไปด้วย 
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๓) ควรมีการท างานเชิงรุกส ารวจความต้องการในการใช้งาน 
(Open access) โครงข่ายเน็ตประชารัฐ  เ พ่ือดึงดูดความสนใจ 
ของผู้ประกอบการให้มาลงทุน และให้ประชาชนได้ใช้งานได้รวดเร็ว
มากยิ่ งขึ้ น  อย่างไรก็ตามต้องมีการก าหนดราคาที่ เหมาะสม  
ไม่แพงจนเกินไป 

๔) หน่วยงานในพ้ืนที่ควรมีการบูรณาการในการใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตทั้งในส่วนของ  USO Net และเน็ตประชารัฐให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดและมีความยั่งยืน เพ่ือช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ เช่น การใช้งานในการค้าขายออนไลน์  

๕) เป็นโอกาสดีที่มีโครงการ USO (USO Net) เข้ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่ เนื่องจากเกิดประโยชน์กับนักเรียนและประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก และในอนาคตควรมีการขยายการให้บริการ
เพิ่มขึ้นในจุดอื่น ๆ  

ปัญหาด้านอื่น ๆ  
๑) ปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรัง มีการติดตั้งสะสมเพ่ิมขึ้น 

อยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาในด้านภูมิทัศน์แล้วยังมีปัญหา
ในเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากมีการลัดวงจรและเกิดการลุกไหม้                  
ของสายสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง จึงขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ด าเนินการหาแนวทางในการแก้ไขด้วย 

๒) การใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางพ้ืนที่ เช่น ในพ้ืนที่
โรงเรียนบ้านโรงเหนือ ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษา  
มีความจ าเป็นที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ แต่ยังมี
ปัญหาเรื่องความเร็วในการใช้งานที่ค่อนข้างน้อย และขาดความเสถียร
ของสัญญาณ   
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๒. โครงการเน็ตประชารัฐ (Wi-Fi หมู่บ้าน) บ้านทุ่งยาว 

การใช้งานโครงการ 
๑) ใช้ในการเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียนในช่วงที่มีการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  
๒) การเข้าใช้งานเว็บไซต์เพ่ือสืบค้นข้อมูล ตลอดจน 

การใช้งานในการซื้อ-ขายของออนไลน์ ซึ่งจะมีทั้งที่การติดตั้งที่บ้าน 
และมาใช้บริการที่ศูนย์ 

ข้อเสนอแนะ  
๑) ควรมีการเพ่ิมโปรโมชันส าหรับเด็กนักเรียนในราคาไม่แพง

เพื่อให้สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 
๒)  ควรมี ก ารขยายจุ ดบริ ก าร เ พ่ือ ให้ ประชาชน 

สามารถเข้าถึงการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ 
ยังอยู่ห่างไกลจุดบริการ และยังไม่มีก าลังทรัพย์ในการติดตั้งเพ่ือใช้งาน
ที่บ้าน  

๓) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้งาน การเพ่ิมรายได้ 
ของประชาชน ควรที่จะมีการสอนประชาชนเกี่ยวกับการน าเน็ตประชารัฐ
มาช่วยในการขายของออนไลน์รวมทั้งต่อยอดโครงการไปใช้งาน 
ในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนด้วย 

ผลการประเมินโครงการผู้ใช้เน็ตประชารัฐ (คณะผู้ศึกษาวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 ๑) ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ คือ กลุ่มผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว
รวมทั้งกลุ่มผู้ ใหญ่บ้าน และ อสม. ที่ต้องมาท ากิจกรรมที่ศาลา
ประชาคม ซึ่งเมื่อมีการเข้ามาประชุมหรือท ากิจกรรมที่ศาลาประชาคม
ซึ่งมีจุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตก็จะมีการใช้งานเพ่ือลดคา่ใชจ้า่ยจากการเตมิเงนิ 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบเติมเงิน และในการ 
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ใช้งาน Wi-Fi หมู่บ้าน ค่อนข้างง่ายโดยเมื่อเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสัญญาณ
ก็จะมีการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทันที  

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้
กับจุดที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ โดยท าในลักษณะประชาสัมพันธ์
สินค้าว่าวันนี้มีสินค้าประเภทใดบ้าง เพ่ือให้ผู้ซื้อเดินทางมาซื้อที่ร้านค้า                   
ส่วนกลุ่มที่จะมีการเดินทางมาใช้งาน ณ จุดติดตั้ ง Wi-Fi หมู่บ้าน  
ที่ห่างไกลบ้านเรือนตนเองจะพบได้น้อย เนื่องจากการเดินทางมายัง 
จุดติดตั้งอาจไม่สะดวกในการท ากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วย 

๓) ปัจจุบันการให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ
ภาคเอกชนมีราคาค่อนข้างถูกลงมาก แต่เน็ตประชารัฐก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเป็นการลดภารค่าใช้จ่าย 
ในบางส่วน และโครงการเน็ตประชารัฐควรที่จะด าเนินการต่อไป 

๔) โครงการเน็ตประชารัฐสามารถที่จะต่อยอดไปใช้งาน
เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 
ในชุมชนได้  

๓. พื้นที่เมืองอัจฉรยิะ (Smart City) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ 

โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. ชุมชนอ าเภอแม่เมาะ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนในพ้ืนที่ 
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีการพัฒนา 
ด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัย
อย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๙๔ โดยด าเนินการผ่านแนวทาง ๓ ด้าน ได้แก่  

๑) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)  
๒) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)  
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๓) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)  
ทั้งนี้ แม่เมาะเป็น ๑ ใน ๑๕ เมือง ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์

เพ่ือรับรองการเป็นพ้ืนที่ พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย  
ประเภทเมืองเดิมน่าอยู่ ซึ่งได้รับการประกาศและเห็นชอบมอบตราสัญลักษณ์
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ข้อเสนอแนะ 
๑) ควรมีการวางแผนล่วงหน้าทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง

และระยะยาว เพ่ือรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อถ่านหินหมดไป 
เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพรองรับ มีการเตรียมแผนงานและกระบวนการ
ในการจัดการชุมชน เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีการถ่ายทอด 
จากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อที่จะมีการก าหนดในแผนระดับชาติต่อไป 

๒) ในอนาคตถ้าไม่สามารถที่จะท าให้เศรษฐกิจของแม่เมาะ
เติบโตได้เหมือนที่ผ่านมา อาจเพ่ิมช่องทางอื่นเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือนของประชาชนได้ เช่น การส่งเสริมการท า Solar Roof  
เพ่ือใช้เองในครัวเรือน รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างในการด าเนินการ 
ในพ้ืนที่อื่น ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่ง 
ที่สามารถที่จะส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งได้ด้วย 

๓) ควรที่จะมีสถาบันศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้าง 
ทางสังคมในพ้ืนที่แม่ เมาะเ พ่ือถอดบทเรียนภูมิหลังจากอดีต  
ปัจจุบันและเชื่อมต่อไปยังอนาคตจนเป็น Smart City ซึ่งจะเป็นสถาบัน 
ที่เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม  

 
………………………………………… 
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สรุปผลการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
โครงการ USO พ้ืนที่ห่างไกล/โครงการเน็ตประชารัฐ 

/เมืองอัจฉรยิะ (Smart City) 
ของคณะกรรมาธกิารการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่สาร  

และการโทรคมนาคม วุฒสิภา 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

ณ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
---------------------- 

 
พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ

การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
และนายสมชาย  เสียงหลาย กรรมาธิการ คณะเดินทาง ได้เดินทาง
ไปรับฟั งข้ อมูลและแลกเปลี่ ยนข้ อคิ ด เห็น โครงการ USO  
พื้นท่ีห่างไกล/โครงการเน็ตประชารัฐ/เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ในระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ – วันศุกร์ท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  และอ าเภอแม่เมาะ  
จังหวัดล าปาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

     ประวัติ๑ 
 เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในต านานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังราย 
                                                           
๑ http://chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D17Jan2022133138.pdf 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชยีงใหม่ 
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ได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙ ซึ่งจะมีอายุครบ ๗๒๗ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์
ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระปกครอง โดยกษัตริย์
ราชวงศ์มังราย ประมาณ ๒๖๑ ปี (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๓๙ - ๒๑๐๐)  
ในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง 
และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี   
จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้
การน าของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการท าสงครามขับไล่
พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้ส าเร็จ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมือง
เชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเชื้อสาย
ของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่าตระกูลเจ้าเจ็ดตนปกครองเมืองเชียงใหม่ 
เมืองล าพูนและล าปาง สืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมือง
ประเทศราชได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการ
ปกครอง แบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุง                      
การปกครองเป็นแบบจังหวัดเชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน 

  ที่ตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัด เชียงใหม่ตั้ งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย  
เส้นรุ้ งที่  ๑๖ องศาเหนือ และเส้นแวงที่  ๙๙ องศาตะวันออก  
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ ๑,๐๒๗ ฟุต (๓๑๐ เมตร)  
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๙๖ กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุด 
จากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ ๑๓๘ กิโลเมตร  
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และส่วนที่ยาวที่สุด คือ จากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาวประมาณ ๓๒๐ กิโลเมตร 
(ยาวมากที่สุดของประเทศ)  
  จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๐,๑๐๗.๐๕๗ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒,๕๖๖,๙๑๑ ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๑  
ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกเป็น พ้ืนที่ป่าไม้ ๘,๗๕๕,๕๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๗  
พ้ืนที่ทางการเกษตร ๒ ,๙๘๐ ,๙๗๓ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๔  
และพื้นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ๘๓๐,๔๓๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๙  

  สภาพการเมืองและการปกครอง 
  จั งหวั ด เชี ยง ใหม่ แบ่ ง เ ขตการปกครองออกเป็ น  ๒๕  
อ าเภอ ๒๐๔ ต าบล และ ๒,๐๖๖ หมู่บ้าน มีประชากร จ านวน ๑,๗๘๕,๗๙๑ คน  

 

 

 
  
 

 นายวีรพนธ์  ศรีนวล ผู้อ านวยการ
ส่วนจัดให้มีบริการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์ทางสังคม ส านักงาน 
กสทช. ได้ให้ข้อมูลว่า การจัดให้มี
บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง 

ในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) โดยได้มีการ 
จัดให้มีศู นย์บริการ USO Net ซึ่ ง ท้ั ง

จังหวัดเชียงใหม่มีจุดบริการท้ังสิ้น ๖๕๓  จุดบริการ ดังนี้        
 

ข้อมูลโครงการ USO พื้นที่ห่างไกล (Zone C)  

และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)  ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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  โครงการ USO พื้นที่ห่ างไกล ( เน็ตห่างไกล C)  
จ านวน ๖๕๓ แห่ง ประกอบด้วย 
 ๑) Wi-Fi หมู่บ้าน   ๕๐๖ แห่ง 
 ๒) ศูนย์ USO Net     ๑๐ แห่ง 
 ๓) ศูนย์ USO Wrap    ๔๕ แห่ง 
 ๔) Wi-Fi โรงเรียน     ๘๗ แห่ง 
 ๕) Wi-Fi รพ.สต.       ๕ แห่ง 
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 โครงการ USO พื้นที่ชายขอบ (เน็ตชายขอบ C+)  

  โครงการ USO พ้ืนที่ชายขอบ (เน็ตชายขอบ C+) จ านวน ๔๔๑ แห่ง 
ประกอบด้วย 

 ๑) Wi-Fi หมู่บ้าน   ๒๖๕ แห่ง  
 ๒) ศูนย์ USO Net     ๕๓ แห่ง 
 ๔) Wi-Fi โรงเรียน   ๑๑๘ แห่ง 
 ๕) Wi-Fi รพ.สต.       ๕ แห่ง 
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  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  
พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
และนายสมชาย  เสียงหลาย กรรมาธิการ พร้อมคณะเดินทาง  
ได้เดินทางลงพ้ืนที่โครงการ
จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล 
(Zone C)  ห รื อ เ น็ ต  USO  
ณ  อ า ค า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net)  
โรงเรียนชลประทานผาแตก 
ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัด เชียงใหม่  เ พ่ือรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิด เห็น 
กับหน่วยงาน คณะอาจารย์ นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่
เกี่ยวกับภาพรวมและประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์ เน็ต  
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ตลอดจนความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นที่  

โครงการ USO (USO Net) บ้านตลาดใหม่ 

(โรงเรียนชลประทานบา้นผาแตก)  
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นายกิ ต ติ พัฒ น์  ก ะวั ง 
นายอ าเภอดอยสะเก็ด                           
และคณะ ได้ให้การต้อนรับ
คณะเดินทาง รวมทั้ ง 
ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบั
อ า เ ภ อ ด อ ย ส ะ เ ก็ ด  
และโรงเรียนชลประทาน

ผาแตก ดังนี้ 
อ าเภอดอยสะเก็ดเป็น ๑ ใน ๒๕ อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 

ประกอบด้วย ๑๔ ต าบล ๑๑๒ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 
๗๕,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการรับจ้างทั่วไป 
อ า เภอดอยสะเก็ด เป็นอ า เภอที่อยู่ชายขอบจังหวัด เชียงใหม่   
โดยโรงเรียนชลประทานผาแตก เป็นโรงเรียนในสังกัดของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑   

นายสนธิชัย  สมเกตุ  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนชลประทานบ้านผาแตก  

ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โรงเรียน
ชลประทานบ้านผาแตก เปิดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ 
ถึ ง ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  ๓  

มีนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
จ านวน ๔๔๕ คน โดยนักเรียนบางส่วน

จะมาจากพ้ืนที่ห่างไกล เช่น บนภูเขา และอีกส่วนหนึ่งจากพ้ืนที่
หมู่บ้านโดยรอบ โรงเรียน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ได้มีการเปิด



๘ 
 

การเรียนออนไลน์ร่วมด้วยซึ่งในช่วงที่มีการเรียนออนไลน์ได้มีการ 
ใช้บริการของศูนย์  USO Net ในการช่วยอ านวยความสะดวก 
ให้กับครูประจ าชั้ น ในการเรียนการสอนได้ เป็นอย่ างดี เยี่ ยม 
เนื่องจากมีความเสถียรของสัญญาณ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนการใช้งานและการใช้โปรแกรม
ต่าง ๆ ที่จะมาช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล
ประกอบการจัดท ารายงาน และในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามาอบรมตามหลักสูตรที่ประชาชนต้องการ  
เช่น ระบบวิสาหกิจชุมชนการซื้อขายออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
เป็นผู้ด าเนินการจัดหลักสูตรอบรมให้เป็นประจ าทุกเดือนท าให้เด็ก
นักเรียน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการ
บริการอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น 

          นายวีรพนธ์   ศรีนวล ผู้อ านวยการส่วนจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ทางสังคม ส านักงาน กสทช. ได้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า ศูนย์ USO ท่ีโรงเรียนชลประทานบ้านผาแตก จะเป็นการ
ให้บริการประเภทท่ี ๒ ของโครงการ USO ซึ่งในภาพรวมการใช้
งานของโรงเรียนชลประทานบ้านผาแตก ในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 
มีการใช้งานกว่า ๑,๓๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นการสืบค้นข้อมูล 
เพ่ือการศึกษา     
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คณะเดินทางได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ 
ในการใช้งานโครงการ USO (USO Net) บ้านตลาดใหม่ (โรงเรียน
ชลประทานบ้านผาแตก) สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและศึกษาหาความรู้ในการเรียน  
การจัดท ารายงาน การใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปวีดีโอและการออกแบบ
การ์ดต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Canva ซึ่งในด้านของความเร็วในการใช้
งานค่อนข้างมีความเสถียร (เด็กหญิง อารยา อุ้มนาง นักเรียนชั้น ม.๓ 
โรงเรียนบ้านผาแตก)  

๒. ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ใช้ในการสอนพิเศษออนไลน์แทนการเดินทางไปสอน 
ในพ้ืนที่ให้กับกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดนเขต ๕ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส 
ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
ได้ให้การช่วยเหลือและสอนการใช้งานได้เป็นอย่างดี 

๓. ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ใช้ศูนย์ USO เป็นสถานที่ในการ
ฝึกอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถประยุคใช้โปรแกรม 
Canva ไปต่อยอดในการใช้งานได้ เช่น การออกแบบเมนูร้านอาหาร 
การออกแบบป้ายไวนิล เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ 

๑. นอกจากใช้ประโยชน์จากศูนย์ USO Net ในการเรียนการสอนแล้ว 
ต้องรู้จักน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้มากที่สุด   

๒. ควรมีการร่วมมือกันระหว่างกรรมการสถานศึกษาและ
โรงเรียน ในการพัฒนาและน าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ และยกระดับ
ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนที่มาใช้ประโยชน์จากศูนย์ USO 
แล้ว มีส่วนเชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานให้กับผู้ปกครอง



๑๑ 
 

ให้ทันต่ อ เทคโนโลยี เ พ่ือน า ไปใช้ ง านในการประกอบอาชีพ 
หรือหารายได้เพิ่มเติมต่อไปด้วย 

๓. ควรมีการท างานเชิงรุกส ารวจความต้องการในการใช้งาน 
(Open access) โครงข่ายเน็ตประชารัฐ  เ พ่ือดึงดูดความสนใจ 
ของผู้ประกอบการให้มาลงทุน และให้ประชาชนได้ใช้งานได้รวดเร็ว
มากยิ่ งขึ้ น  อย่างไรก็ตามต้องมีการก าหนดราคาที่ เหมาะสม  
ไม่แพงจนเกินไป 

๔. หน่วยงานในพ้ืนที่ควรมีการบูรณาการในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทั้งในส่วนของ USO Net และเน็ตประชารัฐให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดและมีความยั่งยืน เพ่ือช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ เช่น การใช้งานในการค้าขายออนไลน์  

๕. เป็นโอกาสดีที่ มี โครงการ USO (USO Net)  เข้ ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่ เนื่องจากเกิดประโยชน์กับนักเรียนและประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก และถ้าในอนาคตมีการขยายการให้บริการ
เพิ่มขึ้นในจุดอื่น ๆ  ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

ปัญหาด้านอื่น ๆ  

๑. ปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรัง มีการติดตั้งสะสมเพ่ิมขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาในด้านภูมิทัศน์แล้วยังมีปัญหา 
ในเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากมีการลัดวงจรและเกิดการลุกไหม้                  
ของสายสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง จึงขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ด าเนินการหาแนวทางในการแก้ไขด้วย 

๒. การใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางพ้ืนที่ เช่น ในพ้ืนที่โรงเรียน
บ้านโรงเหนือ ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษา มีความจ าเป็น
ที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ แต่ยังมีปัญหาเรื่อง
ความเร็วในการใช้งานที่ค่อนข้างน้อย และขาดความเสถียรของสัญญาณ   



๑๒ 
 

หลั งจากนั้ นคณะเดินทางได้ เยี่ ยมชมการด า เนินการ 
ของศูนย์ USO Net พร้อมทั้งเยี่ยมชมทัศนียภาพโดยรอบและพบปะ
พูดคุยตลอดจนมอบชุดเครื่องเขียนให้กับนักเรียนในโรงเรียน  
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จังหวัดเชียงใหม่มีจุดติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ (WiFi หมู่บ้าน) 
จ านวน ๑๙๔ แห่ง โดยในพ้ืนที่อ าเภอดอยสะเก็ด มีจุดติดตั้ ง
โครงการเน็ตประชารัฐ (WiFi หมู่บ้าน) จ านวน ๖ แห่ง  

 
 
 
 

จ านวนครั้งที่เข้าใช้งานและจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้งาน 
เดือน ม.ค.-พ.ย. ๒๕๖๔ (ดอยสะเก็ด) 

เดือน จ านวนผู้ใช้งาน (คร้ัง) จ านวนอุปกรณ์ 
มกราคม ๔,๑๒๖ ๓๗๕ 

กุมภาพันธ ์ ๓,๗๘๓ ๓๘๑ 
มีนาคม ๔,๙๖๗ ๕๓๓ 
เมษายน ๔,๑๒๘ ๔๐๕ 

พฤษภาคม ๔,๔๗๕ ๓๙๕ 
มิถุนายน ๓,๘๓๕ ๓๕๙ 
กรกฎาคม ๓,๙๐๘ ๓๓๕ 
สิงหาคม ๓,๙๖๖ ๓๓๑ 
กันยายน ๔,๐๖๕ ๓๖๕ 
ตุลาคม ๔,๔๒๓ ๓๗๙ 

พฤศจิกายน ๓,๙๐๒ ๓๒๔ 

รวม ๔๕,๕๗๘ ๔,๑๘๒ 

ข้อมูลโครงการเน็ตประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่ 



๑๕ 
 

 

กลุ่ ม ปัญหา เ หตุ ขั ด ข้ อง โค รงกา ร เน็ ต ปร ะ ช า รั ฐ  

เดือน ม.ค. - พ.ย. ๒๕๖๔ 

จังหวัดเชียงใหม่ (๔๖๐ ครั้ง) 
๑. เหตุขัดข้องจากจุดเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง WiFi หมู่บ้าน

ปลายทาง ๓๓ ครั้ง 
๒. เหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหมู่บ้านปลายทาง ๒๔ ครั้ง 
๓. เหตุขัดข้องจากสายเคเบิลใยแก้วน าแสงและจุดเชื่อมต่อ

ระหว่างทาง๑ ครั้ง 
๔. เหตุขัดข้องจากอุปกรณ์โครงข่ายย่อย OLT/SW ๒๓ ครั้ง 
๕. เหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์โครงข่าย 

OLT/SW ๓๓๘  ครั้ง 
๖. เหตุขัดข้องจากอุปกรณ์โครงข่ายหลัก PE/LPE Router - ครั้ง 

จ านวนครั้งที่เข้าใช้งานและจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้งาน 
 เดือน ม.ค.-พ.ย. ๒๕๖๔ (เชียงใหม่) 

เดือน จ านวนผู้ใช้งาน (คร้ัง) จ านวนอุปกรณ์ 
มกราคม ๑๙๗,๑๒๓ ๑๘,๗๗๑ 

กุมภาพันธ ์ ๑๗๓,๖๑๓ ๑๘,๒๗๑ 
มีนาคม ๑๘๒,๓๑๒ ๑๙,๗๔๒ 
เมษายน ๑๖๗,๙๕๓ ๑๗,๑๑๐ 

พฤษภาคม ๑๗๐,๑๙๒ ๑๕,๕๕๐ 
มิถุนายน ๑๕๘,๙๑๗ ๑๕,๘๖๒ 

  กรกฎาคม ๑๖๐,๙๔๗ ๑๕,๕๔๐ 
สิงหาคม ๑๔๖,๖๓๔ ๑๓,๙๔๓ 
กันยายน ๑๔๗,๐๗๙ ๑๔,๘๘๗ 
ตุลาคม ๑๕๕,๐๐๗ ๑๕,๑๐๑ 

พฤศจิกายน ๑๕๓,๑๖๕ ๑๕,๗๘๑ 
รวม ๑,๘๑๒,๙๔๒ ๑๘๐,๕๕๘ 



๑๖ 
 

๗. เหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์โครงข่ายหลัก 
PE/LPE Router ๔๑ ครั้ง 

๘. เหตุขัดข้องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ - ครั้ง 

อ าเภอดอยสะเก็ด (๒๕ ครั้ง) 
๑. เหตุขัดข้องจากจุดเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง WiFi หมู่บ้าน

ปลายทาง ๑  ครั้ง 
๒. เหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหมู่บ้านปลายทาง ๖ ครั้ง 
๓. เหตุขัดข้องจากสายเคเบิลใยแก้วน าแสงและจุดเชื่อมต่อ

ระหว่างทาง – ครั้ง 
๔. เหตุขัดข้องจากอุปกรณ์โครงข่ายย่อย OLT/SW ๑ ครั้ง 
๕. เหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์โครงข่าย 

OLT/SW ๑๗ ครั้ง 
๖. เหตุขัดข้องจากอุปกรณ์โครงข่ายหลัก PE/LPE Router - ครั้ง 
๗. เหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์โครงข่ายหลัก 

PE/LPE Router – ครั้ง 
๘. เหตุขัดข้องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ – ครั้ง 
การใช้งานแยกตาม Category การใช้งาน Application 

 

 

 

 

 

 

No Application Percent 
๑ Facebook ๖๑.๖๔ 
๒ Google ๑๔.๑๘ 
๓ Youtube ๗.๔๖ 
๔ Doubleclick ๓.๒๘ 
๕ Line App ๓.๒๘ 
๖ Instagram ๒.๓๙ 
๗ Appsflyer ๒.๐๙ 
๘ QQ ๒.๐๙ 
๙ Apple ๒.๐๙ 

๑๐ Sociaplus ๑.๔๙ 



๑๗ 
 

 

 

 

 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะเดินทางได้เดินทางลงพ้ืนที่

โครงการเน็ตประชารัฐ (WiFi หมู่บ้าน) ณ บ้านทุ่ งยาว หมู่  ๘  
ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับฟังข้อมูล 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงาน และประชาชนในพ้ืนที่

เกี่ยวกับภาพรวมและประสิทธิในการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตรวมทั้งปัญหา

อุปสรรคต่ า ง  ๆ  ที่ เ กิ ดขึ้ น 
ตลอดจนความต้องการของ
ป ร ะช าช น ใ น พ้ื นที่  ทั้ ง นี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ

ปัญหาและข้อเสนอแนะจาก  
ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร เ พ่ื อ ไ ป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

     นายสุรศักดิ์  จินดาสมบูรณ์ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่  
ได้ให้ข้อมูลกับคณะเดินทาง ดังนี้ 
     จ านวนจุดติดตั้ง (หมู่บ้าน) โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม ่
มีอยู่ทั้งสิ้น ๑๙๔ หมู่บ้าน มีจ านวนอุปกรณ์เข้าใช้งานเฉล ี่ยต่อเดือน 
๑๖,๓๒๙ ครั้ง 
 
 
 
 

โครงการเนต็ประชารัฐ (Wi-Fi หมู่บ้าน) บ้านทุ่งยาว 

 



๑๘ 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

สถานะในปัจจุบัน 

๑. หลังสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันตั้ งแต่   
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
แจ้งขอให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
รวมถึ งบริหารจั ดการ โครงก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ในระหว่ า งที่ 
ส านักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงาน กสทช.  

๒. ส านักงาน กสทช. แจ้งว่า แผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของแผน USO ฉบับที่  ๒ จึงไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณได้ จากนั้นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และส านักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

๓. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังคงท าการดูแลบ ารุงรักษา
และบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน
ของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  
ถึงแม้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
โดยยังเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔,๗๖๓ ล้านบาท 

๔. กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีหนั งสือ 
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการโอนทรัพย์สินภายใต้
โครงการเน็ตประชารัฐและโครงการงบ Big Rock ให้กับ บมจ. 
โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมติในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัล 



๒๓ 
 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เพื่อหักกลบลบหนี้ 

๕. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค .) ได้รวบรวม
ข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ และส่งเรื่องคืนให้กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณา
ทบทวนร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ให้ได้ข้อยุติ                   
ที่ชัดเจนก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยหากมีความจ าเป็นต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการเพ่ือให้บริการประชาชน ปัจจุบัน 
มีโปรโมชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตส าหรับประชาชนที่ต้องการติดตั้งไว้
ใช้งานที่บ้านจะอยู่ที่ในราคาเริ่มต้นที่ ๑๙๙ บาท ต่อเดือน ที่ความเร็ว 
๑๐๐/๕๐ และสามารถโทรฟรีได้อีก ๑๐๐ บาท และโปรโมชันอื่น ๆ 
ซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วที่ประชาชนเลือกในการใช้งาน 

 
 
 

 

 



๒๔ 
 

การใช้งานโครงการเน็ตประชารัฐ 

๑. ใช้ในการเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียนในช่วงที่มีการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  

๒. การเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการใช้งาน
ในการซื้อ-ขายของออนไลน์ ซึ่งจะมีทั้งที่การติดตั้งที่บ้านและมาใช้บริการ
ที่ศูนย์แห่งนี้ 

ข้อเสนอแนะ  

๑. ควรมีการเพ่ิมโปรโมชันส าหรับเด็กนักเรียนในราคาไม่แพง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 

๒. ควรมีการขยายจุดบริการเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การใช้งานได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ห่างไกลจุดบริการ 
และยังไม่มีก าลังทรัพย์ในการติดตั้งเพ่ือใช้งานที่บ้าน  

๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้งาน การเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
ควรที่จะมีการสอนประชาชนเกี่ยวกับการน าเน็ตประชารัฐมาช่วย 
ในการขายของออนไลน์รวมทั้งต่อยอดโครงการไปใช้งานในด้านอื่น ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนด้วย 

ผลการประเมินโครงการผู้ใช้เน็ตประชารัฐ 
(คณะผู้ ศึ กษาวิจัย มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่) 
  ๑. กลุ่มผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
อยู่แล้ว รวมทั้งกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน 
และ อสม. ที่ต้องมาท ากิจกรรม 

ที่ศาลาประชาคม ซึ่งเมื่อมีการเข้ามา
ประชุมหรือท ากิจกรรมที่ศาลาประชาคม

ซึ่งมีจุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตก็จะมีการใช้งานเพ่ือลดคา่ใชจ้า่ยจากการเตมิเงนิ 



๒๕ 
 

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ใช้อินเทอร์เน็ตแบบเติมเงิน และในการ
ใช้งาน Wi-Fi หมู่บ้าน ค่อนข้างง่าย โดยเมื่อเข้ามาอยู่ ในพ้ืนที่ 
ที่มีสัญญาณก็จะมีการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทันที  

๒. กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีการ
ติดตั้งเน็ตประชารัฐ โดยท าในลักษณะประชาสัมพันธ์สินค้าว่าวันนี้ 
มีสินค้ าประ เภทใดบ้ า ง  เ พ่ือ ให้ ผู้ ซื้ อ เดินทางมาซื้ อที่ ร้ านค้ า  
ส่วนกลุ่มที่จะมีการเดินทางมาใช้งาน ณ จุดติดตั้ง Wi-Fi หมู่บ้าน  
ที่ห่างไกลบ้านเรือนตนเองจะไม่ค่อยพบ เนื่องจากการเดินทาง 
มายังจุดติดตั้งอาจไม่สะดวกในการท ากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วย 

๓. ปัจจุบันการให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการภาคเอกชน
มีราคาค่อนข้างถูกลงมาก แต่เน็ตประชารัฐก็เป็นทางเลือกหนึ่ง 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเป็นการลดภารค่าใช้จ่าย 
ในบางส่วน และโครงการเน็ตประชารัฐควรที่จะด าเนินการต่อไป 

๔. โครงการเน็ตประชารัฐสามารถที่จะต่อยอดไปใช้งาน
เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 
ในชุมชนได้  

หลังจากนั้นคณะเดินทางได้พบปะพูดคุยกับประชาชน 
และเยี่ยมชมจุดติดตั้งสัญญาณตลอดจนถ่ายรูปร่วมกัน 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

 
 

  ประวัติจังหวัดล าปาง๒ 
จังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ปี 

มีชื่อเรียกขานกันหลายชื่อซึ่งปรากฏหลักฐานตามต านานต่าง ๆ  
รวม ๑๑ ชื่ อ  ได้ แก่  กุ กกุฏนคร ลัมภกับปะนคร ศรีนครชั ย                          
นครเวียงคอกวัว เวียงดิน เขลางค์นคร นครล าปางค าเขลางค์   
อาลัมภางค์ เมืองลคร และเมืองนครล าปาง จากการที่เรียกขานกันว่า 
“กุกกุฏนคร ดังนั้น ตราประจ าจังหวัดล าปาง คือ “ไก่ขาว” 

จังหวัดล าปางสร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๒๒๓ จากหนังสือพงศวดาร
โยนกกล่าวว่า “สุพรหมฤาษี” สร้างเมืองเพ่ือให้ เจ้าอนันตยศ  
โอรสพระนางจามเทวี ครองคู่กับเมืองหริภุญชัย (ล าพูน) ให้ชื่อเมืองว่า 
“นครเขลางค์” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “นครอัมภางค์” และเปลี่ยนเป็น 
“นครล าปาง” ในภายหลัง ซึ่งในสมัยโยนกเชียงแสน นครล าปาง 
เคยตกอยู่ภายใต้อ านาจของขอม เคยเป็นเมืองประเทศราชของพม่า
และเมืองเชียงใหม่ ต่อมาในสมัย “เจ้าทิพย์ช้าง” สามารถขับไล่ 
พวกพม่ าออกจากเมืองล าปาง ได้ ส า เร็ จ  จึ ง ได้ สถาปนา เป็น                  
“พระยาสุวลือไชยสงคราม” ขึ้นครองนครล าปางในปี พ.ศ. ๒๒๗๙  

ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดล าปางตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

ห่ า ง จ า กกรุ ง เ ทพฯ  ต ามทา งหลว ง แผ่ น ดิ น สา ยพหล โ ยธิ น  
ประมาณ ๖๐๒ กม. ตามทางรถไฟประมาณ ๖๒๕ กม. มีเนื้อที่
ประมาณ ๑๒,๕๓๓.๙๖๑ ตร.กม. มีจังหวัดข้างเคียงถึง ๗ จังหวัด ดังนี้  

                                                           
๒ http://www.lampang.go.th/db_lap/62/B_lampang62n.pdf  

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดล าปาง 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา  
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดล าพูน  

สภาพการเมืองและการปกครอง 
จังหวัดล าปางแบ่งออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๑๐๐ ต าบล ๙๓๔ 

หมู่บ้าน ๑๐๗ ชุมชน (เฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง ๔๓ ชุมชน 
และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๖๔ ชุมชน) ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑ เทศบาลนคร ๓ เทศบาลเมือง ๓๙ เทศบาลต าบล ๕๙ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยในปี ๒๕๖๔ จังหวัดล าปางมีประชากรจ านวน 
๗๒๘,๕๐๘ คน เป็นชาย ๓๕๕,๐๑๔ คน หญิง ๓๗๓,๔๙๔ คน  

 

 

 
  

วันศุกร์ที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  
คณะเดินทาง ได้ เดินทางลง พ้ืนที่ เมื องอัจฉริ ยะ  ( Smart City)  
“แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยมีว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ  นิรมานวิธุโรจน์ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง พร้อมกับ นายจรัญ  ค าเงิน  
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ และคณะ ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการ 
รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานและภาคเอกชน 
ในพ้ืนที่ รวมทั้งเยี่ยมชมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ 
จากการเกษตรในพ้ืนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ 

พื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ 
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พร้อมมีข้อเสนอแนะให้ กฟผ. แม่เมาะให้ความส าคัญกับการจัดการ 
กับชุมชน/คน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. ชุมชนอ าเภอแม่เมาะและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนในพ้ืนที่ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่า งยั่ งยืน  
ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี พ.ศ. ๒๕๙๔ 
โดยด าเนินการผ่านแนวทาง ๓ ด้าน ได้แก่  

๑) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment ) 
จ านวน ๔ โครงการ 

 เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ 
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ซึ่งมีจ านวนหมู่บ้านเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของหมู่บ้านในอ าเภอ
แม่เมาะ คิดเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ สร้างต้นแบบ
บริหารจัดการน้ าจ านวน ๑๐๐ ฝาย ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ในอ าเภอแม่เมาะ 
เกิดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในพ้ืนที่ป่าไม้ได้ถึง 
๑๐๐,๐๐๐ tCO2/ปี อีกทั้งยังมีการน าเซนเชอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ มาแสดงผลเพ่ือบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

๒) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) จ านวน ๔ โครงการ 
 เน้นการน าเทคโนโลยีโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart grid) 
ด้วยการติดตั้ง Smart Meter จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ครัวเรือน  
เพ่ือบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และติดตั้งแหล่งผลิต
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด ๖๐ กิโลวัตต์ 
และระบบกัก เก็บพลั งงาน (BESS) ขนาด 50 กิ โลวัตต์ชั่ ว โมง  
เป็นการใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของการใช้พลังงาน 
ในศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เมาะ เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และการจัดการพลังงาน พัฒนาเป็นต้นแบบน าร่องสู่ชุมชนอ าเภอแม่เมาะ 
  ๓) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) จ านวน ๒ โครงการ 
 เน้นการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชนจากการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม และส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนอ าเภอแม่เมาะ 
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 

ทั้งนี้ แม่เมาะเป็น ๑ ใน ๑๕ เมือง ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์
เพ่ือรับรองการเป็นพ้ืนที่ พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย  
ประเภทเมืองเดิมน่าอยู่ ซึ่งได้รับการประกาศและเห็นชอบมอบตราสัญลักษณ์
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี
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นายจรัญ ค าเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบตราสัญลักษณ์จากพลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมือง
อัจฉริยะประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
หรือ DEPA ณ อาคารภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๔  

นอกจากนี้ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด
การพัฒนาจังหวัดล าปาง ก้าวเข้าสู่การเป็นล าปางสมาร์ทซิตี้  
(Lampang Smart City) ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ 
เพื่อยกระดับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พร้อมกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่ภาคเหนือ 

  นายจรัญ  ค าเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ได้น าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับ Mae Moh Smart City 

แม่เมาะเมืองน่าอยู่ สรุปได้ดังนี้ 
     ๑. กฟผ. กับการพัฒนา
จังหวัดล าปาง และแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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REliability เสถียรภาพ ความมั่นคงด้านพลังงาน   
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REgression การลดลง ด้านก าลังการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ 

REimagine แนวทางใหม่ การปรับปรุง พัฒนาพ้ืนที่ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

นายกุลิศ  สมบัติสิริ  ประธานคณะกรรมการ กฟผ.  
ได้มอบนโยบายและทิศทาง กฟผ. ในการอบรมหลักสูตร EGAT XO 
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ “ที่แม่เมาะ หลังจากถ่านหิน
หมดแล้ว กฟผ. ต้องดูแลชุมชนให้มีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง กฟผ.
ต้องเตรียมโครงการไว้รองรับ นั่นคือ Mae Moh Smart City และ 
Solar Farm เพื่อให้ กฟผ. อยู่ร่วมกับชุมชนต่อไป” 
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 ประเด็นซักถาม 

  ๑. กรอบของตราสัญลักษณ์เพ่ือรับรองการเป็นพ้ืนที่พัฒนา
เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ประเภทเมืองเดิมน่าอยู่แม่เมาะ 
มีจุดเด่นหรือจุดที่น่าเป็นห่วงในส่วนใดหรือไม่  และหลังจากได้รับ 
ตราสัญลักษณ์แล้ว ได้มี งบประมาณในส่วนใดเ พ่ิมขึ้นหรือไม่   
และมีการประเมินอย่างไร 

  นายปรัชญา โกมณี หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
สาขาภาคเหนือตอนบน ได้ให้ข้อมูลว่า เป็น ๑๕ แห่งแรกที่ได้รับการ
ประกาศเป็น Smart City และเป็น ๓ แห่งแรกในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน โดยจุดเด่นของแม่เมาะจะอยู่ที่ความมีเสถียรภาพในการ
ด าเนินงานและมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยในเรื่องของงบประมาณ
นั้นได้มีการยื่นเรื่องขอจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม 
ส่วนเรื่องการประเมินนั้นหลังจากได้รับตราสัญลักษณ์แล้วจะมีการ
ประเมินทุก ๒ - ๓ ปี ว่าได้ด าเนินการตามเงื่อนไขตัวชี้วัดที่ก าหนด
หรือไม่ซึ่งถ้าไม่ได้ด าเนินการจะมีการริบตราสัญลักษณ์คืน 
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  ๒. ในระยะสั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจากแม่เมาะ Smart City 
   นายประจวบ ดอนค ามูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ 
ได้ให้ข้อมูลว่า ในระยะสั้นเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart 
Environment ) จะมีการน าแพลตฟอร์มการตรวจวัดฝุ่นมาใช้งาน 
ในพ้ืนที่แม่เมาะ รวมทั้งขยายไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดล าปาง  
ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ก็จะเป็นเรื่องของการน า 
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปและใช้เผาไหม้ร่วมกบัลกิไนต์
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12-13 ส่วน
ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
แม่เมาะให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ส่งเสริมตลาด สร้าง
แบรนด์เพ่ิมรายได้ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่แม่เมาะ 
นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการตามเงื่อนไขที่ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก าหนดไว้ 
  ๓. หลังจากมีการท าเหมืองถ่านหินแล้ว ได้มีการตรวจสอบ
คุณภาพแหล่งน้ าหรือไม่ 
   นายประจวบ ดอนค ามูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ 
ได้ให้ข้อมูลว่า ในด้านคุณภาพน้ านั้นเนื่องจากโดยรอบของแอ่ง 
จะมีหินปูนอยู่ซึ่งเมื่อฝนตกน้ าจะไหลไปในแอ่งเหมืองถา่นหนิทีเ่ปน็กรด                       
ท าให้เปลี่ยนค่าความเป็นกรดของน้ าให้เป็นกลางได้ อย่างไรก็ตาม 
กฟผ. ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติต่อไป 
  ข้อเสนอแนะ 

  ๑. ควรมีการวางแผนล่วงหน้าทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว เพ่ือรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อถ่านหินหมดไป 
เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพรองรับ และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  



๓๙ 
 

รวมทั้งมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้
ข้อสรุปเพื่อที่จะมีการก าหนดในแผนระดับชาติต่อไป 
  ๒. ควรมีการเตรียมแผนงานและกระบวนการในการจัดการ
ชุมชน เ พ่ือรองรับความเปลี่ ยนแปลงที่ จะ เกิดขึ้ น ในอนาคต 
ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  
  ๓. ในอนาคตถ้าไม่สามารถที่จะท าให้เศรษฐกิจของแม่เมาะ
เติบโตได้เหมือนที่ผ่านมา ก็อาจเพ่ิมช่องทางอื่นเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือนของประชาชนได้ เช่น การส่งเสริมการท า Solar Roof  
เพ่ือใช้เองในครัวเรือน  รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างในการด าเนินการ 
ในพ้ืนที่อื่น ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่ง 
ที่สามารถที่จะส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งได้ด้วย 
  ๔. ควรที่จะมีสถาบันศึกษาการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม 
ใน พ้ืนที่ แม่ เมาะ เ พ่ือถอดบทเรี ยนภูมิหลั งจากอดีต  ปัจจุบัน  
และเชื่อมต่อไปยังอนาคตจนเป็น Smart City ซึ่งจะเป็นสถาบัน 
ที่เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม  

  หลังจากนั้นคณะเดินทางและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าปาง 
คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  
ได้ถ่ายรูปร่วมกันและลงพ้ืนที่ไปเยี่ยมชมพ้ืนที่แปรรูปวัสดุการเกษตร                      
เป็นชีวมวลอัดเม็ด (Biomass Pellet) เผาไหม้ร่วมกับลิกไนต์โรงไฟฟ้า
แม่เมาะ 
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๔๓ 

 

 

ก าหนดการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
โครงการ USO พื้นที่ห่างไกล/โครงการเน็ตประชารัฐ/ 

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  

และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าปาง 
---------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕  
(กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงใหม่)  

เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา  –  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา  –  ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
  โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD3443 

เวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา  –  เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่  

เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา –  ออกเดินทางไปโครงการ USO (USO Net)  
   อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  – เดินทางถึงโครงการ USO (USO Net) 
   บ้านตลาดใหม่ (โรงเรียนชลประทานผาแตก)  
   หมู่ ๒ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด  
   จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังข้อมูล 
   และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา   –  รับประทานอาหารกลางวัน  



๔๔ 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  –  ออกเดินทางไปโครงการเน็ตประชารัฐ (WiFi หมู่บ้าน) 

เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา  –  เดินทางถึงโครงการเน็ตประชารัฐ (WiFi หมู่บ้าน 
   บ้านทุ่งยาว หมู่ ๘ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
   จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังข้อมูล 
   และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา   –  ออกเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา –  เข้าท่ีพัก  

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา   –  รับประทานอาหารเย็น  

เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา   –  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  
(เชียงใหม่ – ล าปาง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ))  

เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา   –  ออกเดินทางไปอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  – เดินทางถึงพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
   ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)    
   อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง   
   พร้อมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา   –  รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา    –  ลงพื้นที่ส ารวจการใช้ชีวิตของประชาชน 
   และโครงสร้างพ้ืนฐานในจังหวัดล าปาง  
   เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าข้อเสนอแนะ  
   ข้อสนับสนุน และข้อส่งเสริมในการพัฒนา 
   เมืองล าปางให้เป็นเมืองอัจฉริยะในด้านเศรษฐกิจ  
   สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป 



๔๕ 

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา  –  ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานล าปาง 

เวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา   –  ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
   โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 208    

เวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา  –  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

รายนามคณะเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
โครงการ USO พื้นที่ห่างไกล/โครงการเน็ตประชารัฐ/ 

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  

และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าปาง 
---------------------------- 

 

๑. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
  (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
๒. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๓. นายสมชาย  เสียงหลาย กรรมาธิการ 
๔. พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. พลเอก ธนา  วิทยวิโรจน์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
๗. นางวรรณพร  ลีฬหาชีวะ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๘. พันเอก ภูวนารถ  เจนถนอมม้า นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๙. นายวาริท  น าชัยศิริ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
๑๐. พลเอก สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์ อนุกรรมาธิการ 
๑๑. พลเอก คุณวุฒิ  หมอแก้ว อนุกรรมาธิการ 
๑๒. พลตรี ธัญญากรณ์  เตียตระกูล อนุกรรมาธิการ 
๑๓. นายปริญญา  แสงแก้วเขียว  นิติกรช านาญการ (เลขานุการคณะเดินทาง) 
๑๔. นางสาวมานิดา  นามงาม   นิติกรช านาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
๑๕. นางสาวพจนีย์  เขมร  วิทยากรช านาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 

………………………………......... 


